

สุดเจ๋ง! น.ศ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว่ำรางวัล “พจนศิลป์” ครั้งที่ 4



พจนศิลป์ โครงการแข่งขันประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกการใช้วาจาศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกต่อสาธารณชนอย่างถูกวิธี สร้างแนวคิดแรงบันดาลใจ และปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการประกวดพจนศิลป์ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 จากความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดแข่งขันภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ ส่งคลิปวิดีโอการพูดความยาวไม่เกิน 2 นาที ผ่านทางเฟซบุ๊กพจนศิลป์

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทำการคัดเลือกผลงานที่ส่งผลงานเข้ามากว่า 300 คน เหลือเพียง 20 คน ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน จะได้นำคลิปไปออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง 9 MCOT โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เสมือนเป็นการสร้างทักษะในการพูดและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนในการแข่งขัน

และเมื่อถึงรอบ 5 คนสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านโจทย์หิน นั่นคือการพูดในลักษณะจับพลัด คนละ 2 นาที ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้โชว์ศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ จนได้ผู้ชนะเป็นนางสาวช่อผกา



นางสาวณัฐฐนิชา หทัยพัฒน์โกคิน



นายปรัชญา นางรัก

บุญประกอบ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

ด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐฐนิชา หทัยพัฒน์โกคิน



นางสาวช่อมภา บุญประกอบ

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายปรัชญา นางรัก จากมหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลชมเชย นายวายุห์ คงอ่อน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวัชรินทร์ ทวีโชติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน ตกเป็นของนายสถานะ คำทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

โดยบรรยากาศการแข่งขันในปีนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของน้องๆ เยาวชนที่ได้แสดงผลงานและความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้การแข่งขันจบลงด้วยความประทับใจ

ทั้งนี้ ปตท. มีความคาดหวังว่า น้องๆ เยาวชนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะนำทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยม ไปเป็นประโยชน์ในการทำงานและช่วยขยายการพัฒนาทักษะนี้ให้แก่ผู้คนรอบข้างหรือน้องๆ ที่ร่วมสถาบัน รุ่นต่อไป

“ในนาม ปตท. รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกมิติ เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของ ปตท. ที่จะดูแลและส่งเสริมกลุ่มน้องๆ เยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง โดย ปตท. พร้อมทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในสังคมพลังขับเคลื่อน จรรโลงสังคมและประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกความสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนตลอดไป” นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท. กล่าวแสดงความยินดี

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลงานของน้องๆ เยาวชนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “พจนศิลป์ ครั้งที่ 4 ปี 2562 ผ่านทางเฟซบุ๊กพจนศิลป์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป